



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ทีวีช่อง TNN, ThaiPBS

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า สร. คาดการณ์โรคโควิด 19 รอบใหม่เป็น 3 เหตุการณ์ คือ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (Spike only) พบผู้ติดเชื้อกับกลุ่มเล็ก ๆ (Spike and a small wave) และพบผู้ติดเชื้อและมีการระบาด (Spike and a big wave) ส่วนการรายงานระดับสถานการณ์ในพื้นที่กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อปรับใหม่เป็น 4 ระดับ คือ 1.ช่วง 1-3 วันแรก พื้นที่ต้องเริ่มด้วยมาตรการพื้นฐานเดียวกัน และ สร.ต้องรีบเข้าไปสอบสวนโรคแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ รวมถึงมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มเสี่ยง และรายงานสถานการณ์โรคเป็นยังอยู่ (Active) และอยู่ในระดับใด 2.ช่วง 5-7 วัน ถ้าสามารถควบคุมจัดการได้แล้ว จะรายงานเป็นควบคุมได้ (Control) ถ้ายังควบคุมไม่ได้ พื้นที่จะมีการเพิ่มหรือลดมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 3.ช่วง 10 วัน หากผลตรวจผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติม จะรายงานเป็นระดับปลอดภัย (Safe) และ 4.ครบ 14 วัน หากไม่มีการระบาดแล้ว จะรายงานเป็นระดับจบ (End)

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โปสทูเดย์ ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศ (24 พ.ย.) พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 1 ราย และปากีสถาน 1 ราย อยู่ในสถานกักกันทางเลือกที่รัฐกำหนด ผู้ป่วยสะสม 3,922 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมรักษาหาย 3,772 ราย ผู้เสียชีวิตคงเดิม 90 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก เผยว่า นอกจากศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม อ.พพบพระ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดตรวจคัดกรองบุคคลทุกคนที่เข้า-ออกในศูนย์อพยพอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์อพยพบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง และศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง และใช้มาตรการป้องกันเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

- นางมารีสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า สมาคมฯ หรือร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว พิจารณาแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด ได้ข้อสรุปว่า ต้องหาประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและมีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้าไทยเพื่อเจรจาจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวทดแทนตลาดจีน เนื่องจากทางการจีนมีนโยบายไม่อนุญาตให้นำชาวจีนออกท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย 4 ประเทศที่มีความพร้อม ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ และไต้หวัน

ประเด็นผลกระทบ

1. ความคืบหน้าการสอบสวนโรคที่ จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก เผยกรณีพบหญิง อายุ 17 ปี ติดเชื้อโควิด 19 สสจ.ตาก ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบสวนโรคและเร่งติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย พร้อมทั้งนำตัวญาติทั้ง 2 รายและชายไทยคนขับรถรับจ้าง ส่งไปกักตัวในศูนย์กักตัวของทางราชการ 14 วัน และส่งตัวเจ้าหน้าที่รพ.เอกชนอีก 10 ราย ที่ทำงานในวันและเวลาที่ผู้ป่วยเข้าไปตรวจร่างกายส่งไปกักตัวในพื้นที่ปลอดภัยของรพ. พร้อมตรวจสารคัดหลั่งในร่างกายอย่างละเอียด ขณะนี้รอผลการตรวจ

2. ความคืบหน้าวัคซีนโควิดของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, ไทยโพสต์, อินโฟเควส, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, sanook, mcot, js100, tnnthailand, acnews, thailandplus, newtv, nationtv, thebankokinsight) สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5, 9, NBT, TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ว่า ครม.ได้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ 3,700 ล้านบาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจูงหน้า กับ บ.แอสตรา เซเนกา และมอบให้กรมควบคุมโรคจัดทำสัญญาซื้อวัคซีน 26 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 13 ล้านคน ภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 และฟื้นฟูสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า วัคซีนวิจัย AZD1222 ที่ ม.อ็อกฟอร์ด และบ.แอสตรา เซเนกา ร่วมกันพัฒนา มีประสิทธิภาพเกินข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก มีความปลอดภัยสูง อาสาสมัครไม่มีอาการรุนแรงหรือต้องรักษาในรพ. และมีความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ กล่าวว่า เริ่มมองเห็น แสงสว่างหลังบริษัทวัคซีนแสดงให้เห็น

ประเด็นข่าว

ประสิทธิภาพป้องกันโรคได้มากกว่าที่เคยตั้งไว้ ขณะนี้มีวัคซีนถึง 13 บริษัท ที่ศึกษาอยู่ในระยะที่ 3 และประกาศผลออกมาแล้ว 3 บริษัท มีประสิทธิภาพป้องกันในระดับดี

3.เมียนมาพบติดเชื้อเพิ่ม 2 รายในพื้นที่ติดชายแดนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ใน จ.ท่าขี้เหล็ก ของเมียนมา ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นคนงานก่อสร้างและตำรวจ จึงส่งไปรักษาที่รพ.ท่าขี้เหล็ก พร้อมส่งกักตัวคนใกล้ชิด

4.แรงงานเมียนมาลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า)

-ร.ท.ศุภกฤต ทรัพย์เจริญ ผู้บังคับหมวดลาดตระเวนระยะไกล หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมจนท.ตำรวจ ทหาร ออกลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติบริเวณป่าด้านหลังศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบแรงงานชาวเมียนมา 21 คน เป็นชาย 9 คน เด็กชาย 1 คน และหญิง 11 คน กำลังเดินในสวนยางพารา นำตัวส่งสภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, บ้านเมืองออนไลน์, ประชาชาติ, TNN, สำนักข่าวไทย, posttoday, xinhuathai, Infoquest, จส.100, Xinhua, bangkokbiznews, ผู้จัดการออนไลน์, 77ข่าวเด็ด, newtv, positioningmag)

-นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ องค์การอนามัยโลก ขอให้ประชาคมโลกสร้างมาตรฐานใหม่ในการเข้าถึงวัคซีน โดยจำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินอย่างน้อย 4.3 พันล้านดอลลาร์ ในการสนับสนุนการจัดซื้อและจัดส่งวัคซีน การตรวจหาเชื้อ และการรักษา นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงช่วงคริสต์มาสปีนี้อาจทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการรวมตัวเฉลิมฉลองเทศกาล

-**สหรัฐฯ** หัวหน้าโครงการวัคซีน เผยแผนจัดส่งวัคซีนภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาวัคซีนของรัฐบาลในวันที่ 10 ธ.ค. คาดว่าชาวสหรัฐฯ ราว 20 ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือน ธ.ค. และฉีดเพิ่ม 30 ล้านคนทุกเดือน

-**แคนาดา** ทางการโทรอนโต ประกาศมาตรการเข้มงวดตั้งแต่ 23 พ.ย. ห้ามประชาชนรวมตัวกันในอาคารและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่งงานและงานศพ

-**บราซิล** มูนิซิออสวาลโด ครุซ ของรัฐบาล ประกาศแผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน 130 ล้านคน ในปี 2564 โดยแบ่งฉีดครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง รอบละ 65 ล้านคน

-**อังกฤษ** ผู้พัฒนาวัคซีนในอังกฤษเผยแพร่ผลทดสอบวัคซีนกับอาสาสมัคร 23,000 คน ได้ผลยับยั้งไวรัส 70% ข้อดีของวัคซีนนี้ คือ ขนส่งได้ง่ายโดยใช้อุณหภูมิของตู้เย็นปกติ ต่างจากวัคซีนของบริษัทอื่นที่ต้องเก็บในตู้ความเย็นสูงมาก

-**เยอรมนี** รมว.สธ. เชื่อมั่นวัคซีนตัวแรกจะได้รับอนุมัติและพร้อมใช้งานภายในกลางเดือน ธ.ค. นี้ เนื่องจากวัคซีนของไบโอเอ็นเทค และไฟเซอร์ ผ่านมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของงานวิจัยทั้งหมด โดยมีประสิทธิภาพ 95%

-**ออสเตรเลีย** ไม่มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวเป็นครั้งแรก ส่วนรัฐควีนส์แลนด์ประกาศเปิดรับประชาชนที่เดินทางจากเมืองซิดนีย์ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป ด้านสายการบินแควนตัส เตรียมออกข้อบังคับให้ผู้เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนขึ้นเครื่อง

-**มาเลเซีย** จะปิดโรงงานบางส่วนของท้อปโกลฟ ผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 หลังพนักงานกว่า 2,000 คนมีผลตรวจเป็นบวก

-**อินเดีย** วัคซีนโควาซินของอินเดีย เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 เมื่อ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา

-**เกาหลีใต้** ทางการเตรียมยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างในกรุงโซล และ จ.คยองกัก สุระดับ 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จำกัดการดำเนินงานของสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง การรวมตัวของประชาชน ระวังบริการสถานบันเทิง เน้นซื้ออาหารกลับบ้าน เว้นระยะเมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อสะสม 506,302 ราย เสียชีวิต 16,111 ราย สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 60,072,563 ราย เสียชีวิต 1,413,684 ราย รักษาหายแล้ว 41,509,265 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 12,945,123 ราย ตามด้วย อินเดีย 9,221,998 ราย บราซิล 6,121,449 ราย ฝรั่งเศส 2,153,815 ราย และรัสเซีย 2,138,828 ราย

ข่าวผู้บริหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิการเมือง

-กล่าวถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างผู้บริหารกรมการแพทย์กับทีมสื่อมวลชน โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นผู้เล่นฝั่งสื่อมวลชน ซึ่งไม่รู้ว่าต้องการเอาใจทีมผู้บริหารกรมการแพทย์หรืออ่อนซ้อม ทำให้ทุกครั้งทีบอลไปถึง รมช.สธ. ทีมตรงข้ามจะได้แต้ม ทีมสื่อมวลชนจึงตั้งข้อสังเกตว่า รมช.สธ.อาจจะแฝงตัวมาเป็นไส้ศึกเพื่อให้ทีมผู้บริหารกรมการแพทย์เป็นผู้ชนะ เพราะรมช.สธ.ขึ้นชื่อว่าเป็นสายสุขภาพ รักษาอาการร่างกาย สงสัยงานคงต้องมึนดลางตาเพื่อจับพิรุณ

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบ 2 นโยบายสำคัญ 'สุขภาพดีวิถีใหม่ - ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม' วางเป้าหมายให้ครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างน้อย 5 ล้านครอบครัว พร้อมดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนผ่านสสจ. บูรณาการ

ประเด็นข่าว

ร่วมกับ อปท. หวังยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงสูงวัยอย่างยั่งยืน

ฝุ่น PM.2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นห่วงสุขภาพประชาชนที่ต้องเผชิญสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 แนะนำให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นที่แอปพลิเคชัน Air4Thai หรือเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" ปรับกิจกรรมการใช้ชีวิต ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นในบ้าน ทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น และขอความร่วมมือลดการเผาป่า ไร่ นา หากมีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ลดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระการประชุมให้คณะกรรมการวิชาการ วิสามัญศึกษาปัญหา กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมอย่างมีระบบ และในวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระพิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.... เพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ทางเสื่อผ่าน

-กล่าวว่า มีความพยายามผลักดันให้มีการปลูกกัญชาเสรีเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนสหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยไม่ดูผลการศึกษาว่าทั้ง 2 ประเทศ กำลังมีปัญหาจากพืชสมุนไพรเสพติดนี้ โดยมีอุบัติเหตุนายกษัตริย์เพิ่มขึ้นกว่า 6% นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยพบว่าคนที่สูบกัญชาจนเสพติด ปอดถูกทำลายมากกว่าคนสูบบุหรี่ในระยะเวลาเท่ากันถึง 60% และยังพบสารก่อมะเร็งถึง 33 ชนิด ขณะที่สาร THC ในกัญชาสามารถใช้รักษาโรค ลมชัก พาร์กินสัน จิตเภท ไมเกรน ปวดประสาทปวดกล้ามเนื้อ ลดความดัน ฯลฯ แต่ในไทยกลับนำมานำมาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ต้องเพิ่มขนาดและต้องใช้ประจำจนกลายเป็นการเสพติด ส่วนด้านการรักษามะเร็ง ล่าสุดยังอยู่ในขั้นทดลอง ในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเท่านั้น และใช้ในลักษณะยาเสริมแก้อาการข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดเท่านั้น การที่ สธ.สายการเมืองพยายามจะ เปิดกัญชาเสรี แท้จริงจึงเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองและประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่า และฝั่งลาวมีนักการเมืองไทยไปปลูกกัญชาเป็นแสนไร่ ถ้าปลูกเสรีในไทยเมื่อใดจะมีกัญชาลาวเข้ามาสวมรอยเป็นหมิ่นต้นแน่นอน

รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 62

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ NEW18

-ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคกก.อำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย โดยทั้งหมดเป็น นศพ.ชั้นปี 6 ประกอบด้วย น.ส.กัลยกร รุ่งรุจา จุฬาฯ มีความสนใจการทำงานของ exosome จากผลิตภัณฑ์เลือดและเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม, นายทศวิทย์ ตียะรัตนชัย จุฬาฯ สนใจพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์ช่วยคัดกรองมะเร็งตับ, น.ส.พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน รพ.รามธิบดี สนใจวิเคราะห์ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายจากข้อมูลเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, น.ส.พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศิริราชพยาบาล สนใจศึกษาความหลากหลายและวิวัฒนาการของมะเร็งสมอง และ น.ส.ศศิธร เย็นยวดี ศิริราชพยาบาล สนใจการตรวจคัดกรองและติดตามโรคมะเร็งจากการตรวจเลือด ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี

ระบบเทเลเมดิซีน รพ.บางละมุง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ชาญชัย ลีเมธีเจริญ รอง ผอ.รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี เผยว่า รพ.เริ่มโครงการนำร่องใช้เทคโนโลยีในการพบแพทย์ทางไกล เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือระบบเทเลเมดิซีน สำหรับผู้ป่วยในเรือนจำในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดภายในรพ. ขณะนี้ใช้งานมาแล้ว 6 เดือน และยังมีแผนต่อยอดไปโครงการพัฒนาการตรวจรักษาในรพ.สต. สามารถดูข้อมูลคนไข้ที่มารักษาทั้งจาก รพ.สต. และระหว่าง รพ.สต.ภายในอำเภอ เพิ่มศักยภาพในการรักษาแพทย์เฉพาะทางที่ รพ. ตั้งเป้ากระจายการรักษาทางไกลผ่านรพ.สต. ครบ 4 มุมเมือง ภายในปี 2565

เขตปลอดบุหรี่ในคอนโด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-น.ส.นิภาพรณ กังสกุลนิติ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เสวนาวิชาการ เรื่อง "การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด" เพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุดของประเทศไทย ระบุ การสูบบุหรี่ในอาคารชุดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่สามารถกระจายไปยังห้องอื่นๆ ตามช่องระบายอากาศ หน้าต่าง และรอยแตกในผนังหรือพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน จึงไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากการสัมผัสควันบุหรี่ นอกจากนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมกรรมการสูบบุหรี่ในอาคารชุด ในพื้นที่ กทม. ปี 2563 ช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. ผู้ที่อาศัยในอาคารชุด ร้อยละ 89 เห็นด้วยให้ที่พักอาศัยในอาคารชุดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพราะร้อยละ 77 รู้สึกไม่สบายจากการหายใจที่มีผู้สูบบุหรี่ในอาคารชุด ร้อยละ 73 เคยได้กลิ่นควันบุหรี่ที่ลอยมาจากห้องอื่น

ร้องเรียนคลินิกผ่าตัดหน้าอกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (INN, ทิวช่อง 7, TNN, ThaiPBS, ข่าวสด, newtv, nationtv, มติชน, บางกอกบิซนิวส์, thailandplus)

ประเด็นข่าว

ทวิตเตอร์ Thaipbs

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวภายหลังครอบครัวของหญิงอายุ 21 ปี เข้าร้องเรียนกรณีลูกสาวเข้ารับบริการเสริมหน้าอก ที่คลินิกเสริมความงาม ย่านสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี แล้วเกิดอาการช็อก ต้องนำส่ง รพ. และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ว่า ได้ส่ง จนท.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกแต่ไม่พบแพทย์ผู้ดำเนินการ พบเพียงเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก ไม่มีเวชระเบียนและชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน สภาพห้องผ่าตัดถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมีกรณีคลินิกผ่านสื่อโซเชียลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเตรียมเอาผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 3 ข้อหา และเพื่อให้เกิดความกระจ่างถึงสาเหตุการเสียชีวิต จะส่งหนังสือเรียกแพทย์มาให้ถ้อยคำว่าเป็นแพทย์ศัลยกรรมเสริมความงามจริงหรือไม่ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่อย่างไร

ความคืบหน้ากรณีเด็กนักเรียนฉีดยาฉีดวัคซีนเข็มเร่งปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, sanook, kapook

-พ่อแม่ของน้องครีม เด็กนักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งโรงเรียนพญาบุษย์ เพื่อทวงถามสาเหตุการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเข็มเร่งปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่โรงเรียน โดยจะยังไม่เผาศพจนกว่าจะได้รับคำตอบ ด้าน นพ.พีระ อาริรัตน์ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า ได้ทำหนังสือขอผลชันสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรคเป็นผู้อ่านผลการชันสูตร และส่งกลับมาให้สสจ.เป็นผู้ชี้แจงกับครอบครัวต่อไป โดยได้พูดคุยกับครอบครัวถึงผลที่ได้รับบางส่วนแล้ว และจะให้ทีมสาธารณสุขที่ฉีดวัคซีนให้น้องครีมเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวอีกครั้งเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย และจะมีการประชุมของคกก.ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนของกรมควบคุมโรคเพื่อเสนอความเห็นและแจ้งให้ครอบครัวทราบโดยด่วนด้วย

ปัญหาความไม่เข้าใจของแพทย์และคนไข้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ เนื่องจากการสื่อสารน้อย จนบางครั้งนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดี ทางออกคือ เกลี้ยระบบบริการตามความรุนแรงของโรค จัดระดับการดูแลการให้บริการผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ส่วนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่เฉพาะ รพ.ระดับปฐมภูมิ ยกเว้นบัตรทอง ลดความแออัดรพ.ใหญ่ มองว่าจะช่วยลดปัญหาแพทย์กับคนไข้ได้ แต่ต้องทำควบคู่กันทั้งการบริการทางการแพทย์และสร้างความตระหนักให้ประชาชน ยกเว้นความรู้ให้สังคมเข้าใจบริบท

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph_channel

